

สพฐ.รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี พ.ศ.2568

นำเสนอมื่อ : 24 ม.ค. 2568

รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี พ.ศ.2568

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารการมัธยมศึกษา ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามแนวทางการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of The Basic Education Commission Quality Award: OBECO) มาอย่างต่อเนื่อง นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนได้มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานระดับสากล จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาดำเนินการประชาสัมพันธ์และรวบรวมรายชื่อโรงเรียนในสังกัดที่มีความพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘



ที่ ศธ ๐๔๒๒๙/ ๑ ๓๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑ ฉบับ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารการมัธยมศึกษา
ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามแนวทางการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of The Basic
Education Commission Quality Award: OBECQA) มาอย่างต่อเนื่อง นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนได้มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
และการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานระดับสากล จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาดำเนินการประชาสัมพันธ์และรวบรวมรายชื่อโรงเรียนในสังกัดที่มีความพร้อมสมัครเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยวิษัยทรง)

ผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักบริหารการมัธยมศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๙๔๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๙๔๑

“เรียนดี มีความสุข”

หนังสือนำ

दान์โหลดเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี พ.ศ.2568